
“ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวทิยาลัย ครั้งท่ี 7/2554”                                            

 
รายงานการประชุม 

ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
ครั้งที่ 7/2554 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชมุบัวหลวง 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชนัษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

 
ผู้มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ   สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี            ประธาน          
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี   พรรณวิเชียร  รองอธิการบดี    
3.  นายสมภพ     เพชรรัตน์  รองอธิการบดี 
4.  นางวนิดา     ปอน้อย   รองอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรต์ิ   นาคะวิวัฒน์  รองอธิการบดี 
6.  ผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร   รองอธิการบดี 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี   อินทรไพโรจน์  รองอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธ์ิพ่วง   รองอธิการบดี 
9.  นายวิรัช     โหตระไวศยะ  รองอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด  ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี   น่วมจิตร์   ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  ดร.ไพบูลย์     ใสยาวงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1. รองศาสตราจารย์สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
  

  เมื่อผู้บริหารระดับสูงมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุทราบ 
  1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1.1  นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มทร.ทั้ง 9 แห่ง ร่วมกับ สกอ. 
และประเทศไต้หวันได้รับเชิญให้ไปดูงานมหาวิทยาลัยที่ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 2554  ซึ่ง 
ท่านองคมนตรี (ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย) ได้สนับสนุนและแนะนําให้มทร.ทั้ง 9 แห่ง ควรไปศึกษา 
   1.1.2  ได้มีการหารือกับ ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย ให้ถอนฟ้อง คดีศาลปกครอง
เกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์แล้ว ซึ่งมีสัญญาณที่ดีที่จะถอนฟ้อง 
   1.1.3  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จะรับเข้ามา ขอใหม้ีวุฒิปริญญาเอก เป็นฐาน และมีทั้ง Quality และ Quantity  ประกอบ 
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   1.1.4  ในฐานะอธิการบดี ซึ่งจะต้อง dominate  งานให้รองอธิการบดี  
ผู้ช่วยอธิการบดี ขอให้ทุกท่านทําให้มาก พูดให้น้อย เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานของมหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2554 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน 

3.1  พิจารณาโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 
7/2554 วันศุกร์ที่  22 กรกฎาคม 2554 และเข้าร่วม  

 

    ในการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้มีประสบการณ์ บรรยายให้ความรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดบริบทที่สําคัญให้ทราบ และได้รวบรวมรายงานต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ
ไปแล้ว เพื่อกําหนด Road map ในอนาคตต่อไป โดยดูจากแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ว่ามหาวิทยาลัยจะ
เดินทางไปอย่างไร จะปรับแต่งอย่างไร เพื่อเป็นเงื่อนไขสู่ความสําเร็จ มีผลการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยด้วย 

 
มติที่ประชุม รับทราบและมอบดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย 

 

3.2   พิจารณารายงานรายงานโครงการยกระดับคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้าน ชุมชน 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

มีสรุปการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน 
ชุมชน 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 7 หน้า 

 
มติที่ประชุม รับทราบและมอบนําเข้าพิจารณาให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทํา mapping ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

       4.1  สรุปรายงานการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2554 จําแนก
ตามสาขาวิชาของ คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
       มีเอกสารสรุปรายงานการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2554  
จําแนกตามสาขาวิชาของคณะ/วิทยาลัย รวม 17 หน้า นําเสนอโดย สวท. รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 
2554 (ข้อมูลของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อใน มทร.ทั้ง 9 แห่ง  ประธานที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) ให้ความสนใจและความสําคัญรวมถึงการจบของ
นักศึกษาทั้ง 9 มทร.)   
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      5.1  โครงการพัฒนาการสึกษาด้านเงินกู้ JICA ในภาพรวม 9 มทร.          
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุรี ได้รวบรวมข้อมูลในภาพรวม 9 มทร. เพื่อเสนอกู้
เงิน JICA เพื่อพัฒนาบุคลากรและอาจารย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน และส่งให้ สกอ. ดําเนินการ ซึ่ง
ขณะนี้ก็มีความหน้าของโครงการพอสมควร 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
      5.2  พิจารณาความคืบหน้าโครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง  
      ประธานที่ประชุม (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) ได้ขอลาออก
จากการเป็นประธาน และมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดําเนินการต่อ โดยมหาวิทยาลัยได้มอบ  
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร เป็นประธานในที่ประชุม) ซึ่งได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554  
 
มติที่ประชุม รับทราบ      
 
      5.3   หนังสือร้องเรียนของบุคลากรสายสนับสนุน (วาระลับ) 
      หนังสือร้องเรียนของบุคลากรสายสนับสนุนรวม 5 หน้า  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

     5.4  พิจารณาการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประจําปี 2553  

       เอกสารบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย ปรําจําปี 2553 จํานวน 1  เล่ม 
มติที่ประชุม รับทราบและมอบรองอธิการบดี (ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร) วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน ปี 2553 เพื่อปรับปรุงแก้ไขการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
  

 5.5  พิจารณานโยบายด้านการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
 กองบริหารงานบุคคล ขอหารือเกี่ยวกับนโยบายการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนคนที่
ลาออกมาให้พิจารณาตาม บันทึกข้อความที่ ศธ 0578.19/1625 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
 
มติที่ประชุม ให้ทําในภาพของส่วนกลางก่อน (โดยไม่รวมคณะ ซึ่งได้มอบอํานาจให้คณบดีแล้ว) โดยให้สํารวจ
ข้อมูล วิเคราะห์ลักษณะงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ลาออก เพื่อพิจารณาก่อนจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทน โดยให้มี
คณะกรรมการพิจารณาเสนอเบื้องต้น 
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5.6  พิจารณารายงานความคืบหน้าการสร้าง Hall of Fame  
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.มนตรี  น่วมจิตต์) ดูแล ประสานงาน

กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่ง ศ.อนันต์ กรุแก้ว และ รศ.กอบกุล ปราบประชา ได้ช่วยดูแลแบบให้แล้ว ซึ่งใช้
งบประมาณ 20 ล้านบาท 
 
มติที่ประชุม มอบ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.มนตรี  น่วมจิตต์) ประสาน คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ และกองกลาง
ดําเนินการ โดยใช้งบประมาณไม่เกินวงเงิน 15 ล้านบาท 
       

   5.7  นโยบายการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) 
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2554 
       

สํานักงานอธิการบดีได้จัดทํา SAR ในภาพรวม (รวมกองต่างๆ ภายใต้ สํานักงาน
อธิการบดี) โดยให้แต่ละกองได้จัดทํา SAR ของตนเอง และจัดทํา SAR ในภาพรวมสํานักงานอธิการบดี ตามตัวช้ีวัดที่
แต่ละกองรับผิดชอบ ที่ผ่านมามีปัญหาการจัดทํา SAR ในภาพรวมสํานักงานอธิการบดี เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้นํา 
ทุกหน่วยงานที่ไม่ใช่ คณะ/สํานัก/จัดทํา SAR ร่วมกับสํานักงานอธิการบดี เช่น สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา,  
สํานักงานสหกิจศึกษา, หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่
ขึ้นตรงกับอธิการบดี 
 
มติที่ประชุม ให้สํานักงานอธิการบดี ทํา SAR ในภาพรวมตามที่คณะผู้ประเมินสํานักงานอธิการบดีจากภายนอก
แนะนําคือ องค์ประกอบที่ 1, 7, 8, 9 และมอบพิจารณาโครงสร้างสํานักงานอธิการบดีให้เป็นโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 5.8  พิจารณาการจัดงานวัน  “       ราชมงคลสร้างคนสู่งาน” ประจําปี 2555   งานวัน “      ราชมงคลสร้างคนสู่งาน” ประจําปี 2555 มี Theme ว่า “Green and 
Clean Technology” โดยมีรายละอียดงานเสวนา การบรรยาย มี Keynote speaker โดยให้ผนวกองค์กร
ภายนอกมากๆ มีการจัดนิทรรศการ ซึ่งสังคมคาดหวัง 9 มทร.  
 
มติที่ประชุม รับทราบและมอบรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร) ดําเนินการในภาพรวม 
 
ระเบียบวารที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
   -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา   17.00 น. 
 

    
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธ์ิพ่วง) 

             รองอธิการบดี 
            ผู้จดรายงานการประชุมและผู้ตรวจรายงานการประชุม 


